
-ส ำเนำ- 
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2562 
วันอังคาร  ที่   24  เดือน กันยายน  2562   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหตุ 

1 นายประสิทธิ์     อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์     อึงสกาว 09.00 น.  
2 นายสกล     บุญพา รองประธานสภาฯ สกล     บุญพา 09.00 น.  
3 นายบุญตา       บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 บุญตา   บุญพา 08.45 น.  
4 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  1 -   
5 นางมณีรัตน์  บุญภา     ส.อบต.หมู่ที่  2 มณีรัตน์  บุญภา     08.45 น.  
6 นายแสงจันทร์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  2 แสงจันทร์  บุญภา 08.45 น.  
7 นายสมยั     มาเข้า ส.อบต.หมู่ที่  3 สมัย     มาเข้า 08.00 น.  
8 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  3 -   
9 นางมะลิจนัทร์  บัวบาน   ส.อบต.หมู่ที่  4 มะลิจันทร์  บัวบาน   08.40 น.  
10 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  4 -   
11 นายสุรนิทร์     โพธิ์วิหาร ส.อบต.หมู่ที่  5 สุรินทร์     โพธิ์วิหาร 08.30 น.  
12 นายค าบ่อ        บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ     บัวผนั 09.00 น.  
13 นายสุกรรณ      บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  6 สุกรรณ    บัวผัน 09.00 น.  
14 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  6 -   
15 นายจ าปี        จนัทะส ี ส.อบต.หมู่ที่  7 จ าปี     จนัทะส ี 09.00 น.  
16 นายบัว        โสภาพร ส.อบต.หมู่ที่  7 บัว        โสภาพร 09.00 น.  
17 นายบุญคุ้ม    วัลละ ส.อบต.หมู่ที่  8 บุญคุ้ม    วัลละ 09.00 น.  
18 นายทองสี     สินทร ส.อบต.หมู่ที่  8 ทองสี     สินทร 09.00 น.  
19 นายสวงสรรติ  นนัทะสอน ส.อบต.หมู่ที่  9 สวงสรรติ  นนัทะสอน 08.30 น.  
20 นายส าเรียง    รักญาต ิ ส.อบต.หมู่ที่  10 ส าเรียง    รักญาต ิ 08.00 น.  
21 -ต าแหน่งว่าง- ส.อบต.หมู่ที่  10 -   
22 นายสุรพล  สุดสี   ส.อบต.หมู่ที่  11 สุรพล  สุดส ี 08.30น.  
23 นายพลูศักดิ์  ศรีวิชา   ส.อบต.หมู่ที่ 12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา   08.30 น.  
24 นายสว่าง  บัวโต        ส.อบต.หมู่ที่  12 สว่าง  บัวโต        09.00 น.  
25 นายธนพล  ซ่วมเชยีง   ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง   08.30น.  
26 นายบุญเมือง      สินทร ส.อบต.หมู่ที่  13 บุญเมือง   สินทร 08.30 น.  
27 นางสุวรรณ  สมบูรณ์   ส.อบต.หมู่ที่  14 สุวรรณ  สมบูรณ์   09.00 น.  
28 นายศรราม     พรมวงศ ์ ส.อบต.หมู่ที่  14 ศรราม     พรมวงศ์ 09.00 น.  
29 นายสวาท      เชีย่วชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท    เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
30 นายศิวกร  เข็มพรหยิบ ส.อบต.หมู่ที่  15 ศิวกร  เข็มพรหยิบ 09.00 น.  
31 จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุ่น เลขานุการสภาฯ จ.ส.อ.สุนาจ  เอ้ือมอุ่น 09.00 น.  
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ผู้เข้าร่วมการประชุม  
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย

เหตุ 
1 นายสุริยา  ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา  ราชมนตรี 08.50 น.  
2 นายบุญชู  ไชยแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บุญชู  ไชยแก้ว 08.30 น.  
3 นายเวียงชัย ศรีวิชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 เวียงชัย ศรีวิชา 08.30 น.  
4 นายอนุภัทร   บุญภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2 อนุภัทร   บุญภา 08.30 น.  
5 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.00 น.  
6 นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์  อ าเคน 09.00 น.  
7 นางสาวพัชรา  สดงศรี นิติกร พัชรา  สดงศรี 09.01 น.  
8 นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต. สมบุญ  บุญขาว 09.10 น.  
9 นางกาญจนา  แล่ล้อม ผู้อ านวยการกองคลัง กาญจนา  แล่ล้อม 09.00 น.   
10 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  
11 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์ฯ ผกามาส  แสงจันทร์ 09.00 น.  
12 นาวสาวทิพวัลย์ ค าศิริ ปลัดอ าเภอ งานส านักงาน

และงานปกครอง 
ทิพวัลย์ ค าศิริ 09.00 น.  

 
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 
         เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเมื่อครบแล้วได้เรียนเชิญ นาย
ประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
กล่าวเปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ประธานสภาฯ กล่าวเปิด การประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
นาวสาวทิพวัลย์ ค าศิริ ปลัดอ าเภอฯ  ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านร่วมพิธีงานสถาปณาอ าเภอพิบูลย์รักษ์   

ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ในเวลา 08.00 น. จะเป็นพิธีศักการะหลวงปู่พิบูลย์ที่วัด
พระแท่น  เวลา 10.00 น จะถวายเพลพระ  ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

นายเวียงชัย  ศรีวิชา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12  ในช่วงที่ผ่านเกิดพายุคือพายุโมดุล ท าให้ถนนลูกรังบางสาย 
ช ารุดเพราะน้ ากัดเซาะ ท าให้ชาวบ้านเกิดปัญหาในการสัญจร ขอฝากผู้บริหารช่วย 
พิจารณาด้วยครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   -   ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2562 ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ 
- 

ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1 การให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                   3.1.1 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบในการ 

พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบล 
จ.ส.อ.สุนาจ  เอื้อมอุ่น     เลขานุการสภาฯ ส าหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลที่ได้น ามาให้ที่ประชุม 

พิจารณาในวันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้จัดท าขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการซึ่งเป็นระเบียบ
กฎหมายที่จะพิจารณาเพื่อประกาศใช้ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
แดง  โดยในแต่ละร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบล  จะต้องมีท้ังหมด 3 วาระ คือ 
 วาระที่ 1 รับหลักการโดยให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลจนเป็นที่พอใจ 
 วาระท่ี 2 การแปรญัตติซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้ตั้งกรรมการเต็มสภา โดยมี
ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาฯทั้งหมดเป็นกรรมการ พิจารณา
การแปรญัตติเป็นรายข้อ หากไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 
 วาระที่ 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ต าบล  มีความแตกต่างกันระหว่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกับ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลคือ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ไม่
สามารถประชุมติดต่อกันทั้ง 3 วาระได้ แต่ส าหรับข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบล
จะสามารถพิจารณาติดต่อกัน 3 วาระ ในวันเดียวกันได้ ในกรณีดังนี้ 

1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้เสนอขอให้พิจารณาในร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 
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2) สมาชิกสภาฯ จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอขอให้ 
พิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารต าบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 

   ส าหรับรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่างๆ นั้น เจ้าหน้าที่ 
ผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ชี้แจงให้รับทราบต่อไป 

   3.1   การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ 
       ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงได้แถลงหลักการและ 

เหตุผล และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดต่อไป 
นางจิตรเลขา คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง หลักการ โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติต าบล ว่าด้วยการ

ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 เพ่ือบังคับใช้กับอาคารที่จะ
ปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้
ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ าทิ้งลง หรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ าภายในต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ าให้ดีขึ้น 
เหตุผล ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 18 มาตรา 20 (3) 
และมาตรา 44  ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย    ในอาคาร ประกอบกับมาตรา 71 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

นายประสิทธิ์  อึงสกาว    ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย  ก่อนที่จะลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 
นายจ าปี  จันทะสี ส.อบต. หมู่ที่ 7  การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ได้อ่านดูเอกสารแล้ว 

ถือว่าเป็นเรื่องดีครับ 
นายบุญตา  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  1 รายละเอียด ข้อที่ 4 ในข้อบัญญัตินี้ ได้ให้ความหมายของค าว่า  

“อาคาร”  “บ่อดักไขมัน” “การระบายน้ า” “แหล่งระบายน้ า” “เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น” “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการ
ระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ า  ค าว่า แหล่งระบายน้ า ได้อธิบายว่า 
ทาง หรือ ท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่งน้ า
สาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติฯ ตรงนี้จะมีปัญหาและจะต้องมีบ่อดักไขมันหรือไม่  
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เพราะอาคารบ้านเรือนของเราไม่ได้ติดล าธาร คูคลอง จะมีปัญหาหรือไม่ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ส าหรับการอภิปรายร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 1 ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ต่อไปจะเป็นการลงมติ ว่า 
เห็นควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้ง 
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 หรือไม ่

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
พ.ศ. 2562  จ านวน 23 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 25 คน 

นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง   ขอเสนอให้มีการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ติดต่อกัน 
ทั้ง 3 วาระ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ ขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นควรพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 
ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ    
     ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 

นายประสิทธิ์ อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 ตามกฎหมายได้ก าหนดให้ตั้งกรรมการเต็มสภา  โดยมี 
ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเป็นกรรมการมีสมาชิก 
สภาฯ ท่านใด จะแปรญัตติหรือไม่ 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ และมีมติให้คงตามร่างเดิม 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระที่ 3 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรให้ร่างข้อบัญญัติต าบล  

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 ตราเป็นข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2562  จ านวน  23  เสียง งดออกเสียง  
จ านวน 2 เสียง  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 25 คน 
3.2 การพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ
ควบคุม การประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ.2562 
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นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงได้แถลงหลักการและ 
เหตุผล และผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดต่อไป 

นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง หลักการ  โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติต าบล ว่าด้วยการ 
ควบคุมการประกอบการล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ.2562 เพื่อควบคุมการ
ประกอบธุรกิจมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของ
ประชาชนซี่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงที่จะด าเนินการ  
เหตุผล เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 มาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 
มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ.2558  ประกอบกับมาตรา 67 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และมาตรา 71แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

นายประสิทธิ์  อึงสกาว    ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย  ก่อนที่จะลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 
นายค าบอ่  บัวผัน ส.อบต. หมู่ที่ 5  เรื่องการควบคุม การประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสม 

ยางดิบ พ.ศ.2562  เป็นเรื่องใหม่ของต าบลของเรา  ตามท่ีได้ศึกษาร่างฯ เป็นเรื่อง 
ที่ดีในการควบคุมการประกอบกิจการฯ เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของ 
ประชาชน ถึงแม้ว่าในต าบลเรายังไม่มีกิจการนี้ แต่มีไว้ก็เพ่ืออนาคตจะมีผู้ประกอบ 
กิจการนี้  เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับประชาชน จึงขอสนับสนุนข้อบัญญัตินี้ 

นายจ าปี  จันทะสี ส.อบต. หมู่ที่ 7 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ควรอยู่ห่างจากชุมชน  
ศาสนสถาน สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการฯ เป็นระยะที่ไม่ก่อให้เกิด 
ปัญหาเหตุร าคาญ และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง   
ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  500  เมตร ตามความคิดคือเป็นระยะที่ใกล้เกินไป  
ตามท่ีเคยเห็นผู้ประกอบการในเขตอ าเภอเพ็ญ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ยังส่งผล 
กระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้  เราเปลี่ยนแปลงระยะห่างได้หรือไม่  

นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต. หมู่ที่ 15 ขอสนับสนุนตามที่นายค าบ่อ บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 ได้อภิปรายไป 
แล้วนั้น  เช่นที่จุดรับซื้อที่บ้านโพธิ์ค า ส่งกลิ่นเหม็นมาก ถ้าเรามีข้อบัญญัติฯเรื่องนี้ไว้ 
ถือว่าดีมากครับ 
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นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  ในวันนี้เราจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
    เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ. 2562 

ในส่วนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ข้อ 5.2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบเป็นเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และเราได้
ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อปี 2560 ในส่วนของระยะทางสถานที่ตั้งเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
ผังเมืองได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าต้องการระยะทางท่ีไกลกว่านั้นก็ให้สภาฯเราพิจารณา 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ส าหรับการอภิปรายร่างข้อบัญญัติ เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ  
สะสมยางดิบ พ.ศ. 2562 ในวาระท่ี 1 ได้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว ต่อไปจะ 
เป็นการลงมติ ว่าเห็นควรจะรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยางดิบ  
พ.ศ. 2562 

ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม 
หรือ สะสมยางดิบ พ.ศ. 2562  จ านวน 17 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง จากสมาชิก
ทั้งหมด 25 คน 

นางจิตรเลขา  คนฉลาด นายก อบต.บ้านแดง   ขอเสนอให้มีการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ สะสมยาง  
ดิบ พ.ศ. 2562  ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ ขอมติจากท่ีประชุมว่าเห็นควรพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือ  
สะสมยาง ดิบ พ.ศ. 2562 ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การ 
ควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยาง ดิบ พ.ศ. 2562   
ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ  จ านวน 23 เสียง  งดออกเสียง  2 เสียง 

นายประสิทธิ์ อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 ตามกฎหมายได้ก าหนดให้ตั้งกรรมการเต็มสภา  โดยมี 
ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเป็นกรรมการมีสมาชิก 
สภาฯ ท่านใด จะแปรญัตติหรือไม ่
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นายจ าปี  จันทะสี ส.อบต. หมู่ที่ 7  ขอแปรญัตติ ในหน้าที่ 1 ข้อ 1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้ง  
    ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ  

การล้าง อบ รม หรือสะสมยาง ดิบ พ.ศ. 2562   
ผู้รับรอง  นายธนพล  ซ่อมเชียง ส.อบต.หมู่ที่ 13 และนายสวงสรรติ  นันทะสอน  
ส.อบต. หมู่ที่ 9  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ เชิญ นายจ าปี  จันทะสี ส.อบต. หมู่ที่ 7  ได้แปรญัตติด้วยวาจา
ตามท่ีได้แจ้งความประสงค์ไว้แล้วนั้น 

นายจ าปี  จันทะสี ส.อบต.หมู่ที่ 7  แปรญัตติ หลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานที่ตั้ง ในร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสม
ยางดิบ พ.ศ. 2562  ที่ตั้งสถานประกอบกิจการ  มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
ถ้าผู้ประกอบการ ใช้ระยะห่าง 501-502 เมตร จะใกล้กับหมู่บ้านเกินไปหรือไม่ ควร
จะหาจุดศูนย์กลาง ขอเสนอให้โรงพยาบาล เป็นจุดศูนย์กลาง ระยะห่างของสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร     

ที่ประชุม  มีมติให้คงร่างเดิม  จ านวน  18 เสียง  แก้ไขตามค าแปรญัตติ 5 เสียง  
   งดออกเสียง  2 เสียง     
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 3 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรให้ร่างข้อบัญญัติต าบล  

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2562   
ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล หรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการ 
ประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2562  จ านวน  23  เสียง 
งดออกเสียง จ านวน 2 เสียง จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 25 คน 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ จะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
นายจักรกฤษ  ทวีโชติ 1.องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้จัดท าร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง  เพ่ือให้ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากอลังหาริมทรัพย์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 15 ข้อ 22 และ ข้อ 25 ก าหนดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้โดยด าเนินการ 
เสนอนายอ าเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่า และการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์  
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ระยะเวลาการให้เช่า การโอนสิทธิการเช่า และการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เช่าให้เหมาะสมกับสภาและลักษณะ 
ของอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าก่อนทุกครั้ง 
2. ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   
แจ้งให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ 
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. 2562 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าตามข้ันตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง 
2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล 
3. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร ทราบและรับรอง 
4. ส่งผลการประเมินให้ ส านักงาน ก.ก.ถ. 
5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อ

ทราบ 
รายละเอียดการสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบล  
บ้านแดง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุกรรณ บัวผัน ส.อบต. หมู่ที่ 6  ขอสอบถามเรื่องเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ กองทุนขยะรีไซเคิล มี 

ผู้เสียชีวิต จ านวน 2 ราย เมื่อเดือนสิงหาคม 
นายจักรกฤษ ทวีโชติ วันนี้จะได้รับเงินฌาปณกิจสงเคราะห์  1 ราย อีก 1 ราย ถ้าผู้ประกอบการรับซื้อขยะน า 

เงินเข้ามาให้จะรีบประสานญาติให้เข้ามารับเงินฯ เพราะในเดือนที่ผ่านมามียอดผู้เสียชีวิต 
เกินเงินที่กองทุนมี  จึงได้รับการสงเคราะห์ช้าแต่ได้รับแน่นอน 

จ.ส.อ.สุนาจ เอ้ือมอุ่น เลขานุการสภาฯ เชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ครบรอบ 22 ปี 
จากการที่นายอ าเภอได้ค้นคว้าประวัติของอ าเภอพิบูลย์รักษ์  จึงได้ทราบวันก่อตั้งคือวันที่  
26 กันยายน 2540  เพ่ือเป็นการร าลึกถึงพระคุณความดีของหลวงปู่พิบูลย์ ศิษยานุศิษย์ 
ประชาชนชาวอ าเภอพิบูลย์รักษ์จากอดีตที่ผ่านมาที่ได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง ท าให้ 
ประชาชนชาวอ าเภอพิบูลย์รักษ์อยู่เย็นเป็นสุขจนมาถึงทุกวันนี้ อ าเภอพิบูลย์รักษ์จึง 
ก าหนดจัดงาน ขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2562  ในเวลา 08.00 น.  ถวายสักการะหลวงปู่ 
พิบูลย์รักษ์ เวลา 10.00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระมิ่งเมืองอ าเภอฯ ถวายมาลัยกร  
พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 และถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงค์ 10 รูป และในเวลา  
12.00 น. รับประทานอาหารรว่มกัน ณ บ้านพักนายอ าเภอฯ 
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นายสุริยา  ราชมนตรี ผู้อ านวยการกองการศึกษา ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิต  

คุณครูกนกรัตน์  โคตรสาขา ( ครูเตือนใจ) ในวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.  
พิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน) 

นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่ 15 ขอเรียนถามเรื่องเงินตอบแทนคณะกรรมการกองทุนขยะรีไซเคิล และ 
ความคืบหน้าการติดตามเงินกับผู้ประกอบการรับซื้อขยะรายเดิม และติดตามเรื่องต้นไม้
ล้มพาดสายไฟฟ้า ขอให้ประสานทางการไฟฟ้าอ าเภอหนองหาน 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการ
ประชุมเป็นอย่างดี  

 

ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

จ่าสิบเอก สุนาจ   เอ้ือมอุ่น 
                 (สุนาจ    เอ้ือมอุ่น) 
      เลขานุการสภาฯ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   บุญตา  บุญพา 
(นายบุญตา  บุญพา)    

                               ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

  จ าปี   จันทะสี 
(นายจ าปี   จันทะสี)    

                               ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
  

    บุญคุ้ม  วัลละ  
 (นายบุญคุ้ม  วัลละ)    

                              ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

- ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

       ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
     (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
                                                       ผู้รับรองรายงานการประชุม 


